

Số: 24/KN-VKSLA-P2

Long An, ngày 28 tháng 8 năm 2024

KIẾN NGHỊ
ÁP DỤNG BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM
XÂM HẠI TÌNH DỤC NGƯỜI DƯỚI 16 TUỔI

Kính gửi:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An;
- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An.

Căn cứ Điều 41, 165 và Điều 166 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ Điều 5, 8 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014.

Qua quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An nhận thấy:

1. Tình hình tội phạm

Trong 6 tháng đầu năm 2024, tội phạm xâm hại tình dục đối với người dưới 16 tuổi xảy ra nhiều: 18 vụ/18 bị can, tăng 08 vụ/08 bị can so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, án đặc biệt nghiêm trọng thuộc thẩm quyền điều tra của cấp tỉnh 04 vụ/04 bị can.

Quá trình giải quyết các vụ án, nhận thấy: Thủ đoạn phạm tội, các đối tượng thường lợi dụng địa bàn, địa điểm vắng vẻ tấn công tình dục, lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của các nạn nhân có cuộc sống thiếu thốn, bố mẹ ly hôn, thiếu sự quan tâm quản lý của người lớn để dụ dỗ, ép buộc. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết, chưa có nhận thức về quan hệ giới tính để gạ gẫm, hứa hẹn hoặc đe dọa nhằm quan hệ tình dục. Hoặc lợi dụng sự ham chơi, dễ dãi, đua đòi của một số em để rủ rê đi chơi... rồi tạo không gian riêng biệt, lệ thuộc để xâm hại. Hoặc lợi dụng mối quan hệ gần gũi với gia đình để các em không có ý thức tạo khoảng cách, không có ý thức phòng vệ khi bị xâm hại tình dục. Điều đáng chú ý nhất là môi trường xúc tác dẫn đến án xảy ra là môi trường mạng máy tính, điện thoại. Đa số bị hại có quen biết với bị can qua các ứng dụng hẹn hò của mạng xã hội, phát sinh tình cảm yêu đương và quan hệ tình dục. Một số trường hợp khác là do bị can lợi dụng bị hại còn nhỏ tuổi, chưa hiểu biết về tình dục, chưa tự bảo vệ bản thân, trong đó có trường hợp bị hại chỉ mới 08 tuổi. Đây là một báo động mà các ngành, các cấp, từng gia đình cần quan tâm trong việc giáo dục đạo đức, tính cách con người và có biện pháp bảo vệ bị hại là người dưới 16 tuổi. Đa số đối tượng xâm hại tình dục là thanh niên mới lớn trong độ tuổi từ 18 đến 30, một số ít là hàng xóm, người quen thân của bị hại. Điển hình như:

* Vụ thứ nhất: Trong gia đình, chuẩn mực đạo đức bị suy đồi.

Khoảng 22 giờ 00 phút ngày 05/07/2024 tại Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Lê Trương Minh Kha và Vòng Thị Chung là cha mẹ ruột của cháu Lê Thị Minh T (SN: 19/02/2011). Sau khi uống rượu về, viện lý do cho rằng T đi chơi nên Kha kêu Chung đi mua 02 ổ khóa. Sau đó, Kha kêu Chung đi tắm,



Kha lấy dây xích một đầu quấn vào chân của cháu T, một đầu quấn vào chân giường, rồi dùng hai ổ khóa trên khóa lại. Kha kêu cháu T cởi quần áo ra và nằm xuống nền gạch, Kha cởi hết quần áo ra (khỏa thân). Kha kêu Chung đi ra phía trước canh chừng. Kha bắt cháu T phải thực hiện hành vi quan hệ tình dục bằng miệng và Kha thực hiện các động tác quan hệ tình dục với cháu T. Chung đi ra phía trước rồi đến cơ quan công an trình báo. Khi Kha đang thực hiện hành vi phạm tội thì Công an ập đến bắt quả tang. Qua điều tra, Kha khai nhận trước đó đã có 01 lần thực hiện hành vi xâm hại cháu T. Hiện, CQĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Kha và điều tra làm rõ vụ án.

* Vụ thứ hai: Môi trường mạng dễ kết nối và làm quen.

Thông qua mạng xã hội Facebook, cháu Nguyễn Thị Diễm M (SN: 01/08/2012) quen biết Hồ Ngọc Mẫn (SN: 2003). Ngày 08/02/2024, Mẫn và M liên hệ với nhau qua ứng dụng Messenger hẹn đến xã Tân Lập, huyện Tân Thạnh chơi. Khoảng 10 giờ cùng ngày, M điều khiển xe mô tô biển số 71B4-218.54 chở Nguyễn Thị Thanh V (SN: 15/09/2009) đến nhà gặp Mẫn và bạn của Mẫn là Lê Nhứt Sinh (SN: 2003). Sau đó, cả 04 rủ nhau vào nhà nghỉ An Nhiên thuộc ấp Hải Hưng, xã Tân Lập thuê 02 phòng, Mẫn và M ở chung phòng số 7, Sinh và V ở chung phòng số 6. Tại đây, Mẫn quan hệ tình dục với M 02 lần. Sinh quan hệ tình dục với V 01 lần. Đến 15 giờ 35 phút cùng ngày, tất cả trả phòng và rời khỏi nhà nghỉ. Sinh chở Mẫn về, M chở V mua thuốc tránh thai uống và vào quán cà phê ngồi chơi. Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, Mẫn gọi điện thoại cho M và biết M đang ở tại quán cà phê nên rủ Huỳnh Nguyễn Nhứt Lý (SN: 2005) đến đón M và V đến nhà nghỉ Kim Chi thuộc ấp 5, xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa thuê 02 phòng, Mẫn và M ở chung phòng số 09, Lý và V ở chung phòng số 11. Tại đây, Mẫn quan hệ với M một lần, Lý quan hệ với V một lần. Đến ngày 12/02/2024, bà Nguyễn Thị Đào (mẹ ruột Nguyễn Thị Diễm M) và bà Nguyễn Thị Đẹt (mẹ ruột Nguyễn Thị Thanh V) đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Thạnh tố giác. Hiện, CQĐT đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và đang tiếp tục điều tra làm rõ.

* Vụ thứ ba: Bé gái 5 tuổi bị xâm hại.

Khoảng tháng 10/2022, Đỗ Thị Trúc Linh và Đồng Thanh Tuấn sinh sống như vợ chồng tại phòng trọ số 5, nhà trọ của ông Nguyễn Phước Hiệp nơi thường trú: khu phố Thanh Hà, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Chị Linh có con riêng tên Đỗ Ngọc Nhã C (SN: 22/6/2018), C sống cùng chị Linh và Tuấn. Khoảng 21 giờ ngày 29/01/2024, tại phòng trọ số 5, chị Linh nằm trên võng ngủ, còn Tuấn nằm trên nệm chơi với C. Đến khoảng 21 giờ 15 phút cùng ngày, chị Linh nghe tiếng của C la nên thức dậy và chị Linh nhìn thấy trên nệm có máu, chị Linh thấy Tuấn ẵm C đi vào nhà vệ sinh dùng nước rửa, rồi Tuấn ẵm C ra phòng. Lúc này, chị Linh phát hiện âm hộ của C bị chảy máu nên hỏi Tuấn làm gì, Tuấn trả lời: “biết rồi còn hỏi”, Tuấn nói với chị Linh là kêu Công an bắt Tuấn đi. Sau đó, Tuấn chở chị Linh và C đến Bệnh viện Cần Giuộc để cấp cứu, do vết thương không cầm máu được nên chị Linh đưa C đến Bệnh viện Nhi Đồng 1, Tp. Hồ Chí Minh cấp cứu. Ngày 31/01/2024, chị Linh đến Công an thị trấn Cần Giuộc trình báo sự việc. Cùng ngày, Tuấn đến Công an thị trấn Cần Giuộc đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện, CQĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiếp tục điều tra làm rõ.

Tình trạng xâm hại tình dục trẻ em trong những năm gần đây trên cả nước nói

chung và địa bàn tỉnh Long An nói riêng đang trở thành một trong những vấn đề nhức nhối đối với toàn xã hội trong công cuộc bảo vệ trẻ em. Hậu quả của vấn đề này hết sức nghiêm trọng, gây hệ lụy xấu cả cho người bị xâm hại cũng như gia đình, cộng đồng xã hội. Nhất là những trẻ em ở độ tuổi dưới 16 chưa hoàn thiện về mặt thể chất, tâm sinh lý. Đó là những tổn thương về sức khỏe, danh dự, nhân phẩm mà người bị xâm hại phải gánh chịu. Sau đó, là mặc cảm, tự ti, dẫn đến những suy nghĩ, hành động khó kiểm soát, ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường về mọi mặt, cuộc sống tương lai.

2. Nguyên nhân

Từ thực trạng trên cho thấy nguyên nhân chính dẫn đến tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như sau:

- Do mặt trái của nền kinh tế thị trường, sự du nhập của những luồng văn hóa không chính thống trên các trang mạng xã hội. Nạn nhân trong các vụ án xâm phạm tình dục trẻ em thường chưa nhận thức đầy đủ về những nguy hiểm tiềm ẩn từ các mối quan hệ xã hội, đặc biệt là những mối quan hệ quen biết, tình yêu qua mạng internet, từ đó những đối tượng phạm tội lợi dụng sự thiếu hiểu biết của các em để dụ dỗ, lôi kéo và thực hiện hành vi phạm tội.

- Công tác tuyên truyền, giáo dục từ địa phương, nhà trường và gia đình chưa thật sự hiệu quả. Bị hại chưa được hướng dẫn những kiến thức, kỹ năng cần thiết để phòng tránh bị xâm hại tình dục. Đối tượng phạm tội không được giáo dục về đạo đức và chưa hiểu kiến thức pháp luật về xâm hại tình dục người dưới 16 tuổi.

- Cha mẹ ít chủ động dạy con kỹ năng tự bảo vệ bản thân, cha mẹ không quan tâm sự phát triển về tâm sinh lý của con, ít giáo dục tính cách đạo đức cho con, đôi khi vì e ngại ảnh hưởng đến tương lai của con nên không mạnh dạn tố giác ngay mà để kéo dài dẫn đến khó điều tra, thu thập chứng cứ. Ngoài ra cha mẹ xao lãng, bỏ mặc con cái, gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, cha mẹ ly hôn, cha mẹ tham gia các tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật... là nguyên nhân dẫn đến việc trẻ em bỏ học, thiếu kiến thức và bị xâm hại tình dục.

- Đặc biệt, theo tình hình phát triển kinh tế, phát triển công nghệ thông tin, người chưa thành niên đều được sử dụng điện thoại và tham gia các trang mạng điện tử, ứng dụng hẹn hò dẫn đến dễ làm quen, tiếp xúc với bạn khác giới trong một thời gian dài nhưng gia đình không phát hiện, nảy sinh tình cảm và quan hệ tình dục.

- Một số địa phương chưa quan tâm sâu sắc trong công tác tuyên truyền, phòng ngừa đối với loại tội này. Chưa phổ biến tình hình tội phạm đến các địa điểm nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn để có biện pháp quản lý phù hợp.

Với diễn biến phức tạp của tội phạm xâm hại tình dục người dưới 16 tuổi xảy ra trong thời gian qua, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của các cơ quan tư pháp trong tỉnh rất kiên quyết, các vụ án được đưa ra xét xử với mức hình phạt được áp dụng nghiêm khắc phù hợp với hành vi phạm tội của từng bị cáo, tuy nhiên tội phạm này vẫn có chiều hướng gia tăng trong 06 tháng đầu năm 2024. Điều này cho thấy công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đối với loại tội này trong thời gian qua chưa triệt để, chưa có sự phối hợp tốt giữa các ngành, các cấp, các đoàn thể và công tác quản lý nhà nước tại địa phương.

3. Kiến nghị

3.1. Để phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục người dưới 16 tuổi, Viện kiểm

sát nhân dân tỉnh Long An kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Long An, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An chỉ đạo các ngành, đoàn thể cùng phối hợp thực hiện một số giải pháp cơ bản như sau:

- Tiếp tục chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, có biện pháp thực hiện tốt Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính Phủ về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em; Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc... Nhất là tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn nữa các giải pháp đã đề ra trong Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 27/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về hành động phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020-2025.

- Chỉ đạo đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, đổi mới công tác tuyên truyền. Giao Sở tư pháp chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan (Công an tỉnh; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Y tế; chính quyền các cấp...), đổi mới công tác tuyên truyền, chú trọng phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em, bảo đảm thiết thực, phù hợp với từng vùng, từng nhóm đối tượng; xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác tuyên truyền cụ thể (ngắn hạn, dài hạn), đa dạng về nội dung, hình thức tuyên truyền.

- Công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi xâm hại trẻ em:

+ Giao Công an tỉnh: Chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan, triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em trên môi trường mạng; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông quản lý chặt chẽ, ngăn chặn các thông tin độc hại trên mạng xã hội (Facebook, Zalo, TikTok...). Chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nắm chắc tình hình, xác định địa bàn trọng điểm; tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ số đối tượng đã có tiền án, tiền sự về hành vi xâm hại tình dục trẻ em,... Quản lý chặt chẽ hoạt động của các cơ sở kinh doanh có điều kiện (nhà nghỉ, khách sạn, quán bar, karaoke,...), kịp thời có biện pháp phòng ngừa không để tội phạm lợi dụng hoạt động. Thực hiện hiệu quả công tác quản lý, tiếp nhận, giải quyết, tố giác, tin báo tội phạm, áp dụng đồng bộ các biện pháp xác minh, điều tra, nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án xâm hại tình dục trẻ em. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng cùng cấp, nhanh chóng điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, kịp thời các vụ xâm hại trẻ em, nhằm răn đe, phòng ngừa chung.

- Cần tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể tích cực thực hiện các biện pháp nhằm phòng, chống loại tội phạm này. Đẩy mạnh thực hiện các biện pháp quản lý hành chính về trật tự xã hội nhằm phòng ngừa tội phạm. Đi đôi với công tác trên, Công an các địa phương, cơ sở cần phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể quần chúng tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động giáo dục ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp, có thể tuyên truyền trực tiếp cho những đối tượng cá biệt, có nguy cơ phạm tội cao nhất là số

thanh, thiếu niên thường xuyên ăn nhậu, không có việc làm ổn định hoặc tâm lý không ổn định.

+ Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Phối hợp với các cơ quan liên quan (Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch...) kiểm soát chặt chẽ các vật phẩm, ấn phẩm độc hại để tránh việc trẻ em bị dụ dỗ, tiếp cận với văn hóa phẩm đồi trụy dẫn đến lệch lạc trong việc phát triển và hình thành nhân cách. rà soát, quản lý các trẻ có nguy cơ bị bạo hành, xâm hại tình dục trên từng địa bàn để có biện pháp can thiệp, xử lý kịp thời (nhất là những trẻ em khuyết tật, thiếu năng trí tuệ, những trẻ em bị bỏ rơi lang thang cơ nhỡ, những em sống trong những gia đình có hoàn cảnh khó khăn...). Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em; thực hiện các biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp đối với trường hợp trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại; phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em. Thiết lập đường dây tư vấn, giải đáp các thắc mắc liên quan đến trẻ em, tiếp nhận thông tin, thông báo, tố giác vụ việc xâm hại trẻ em, đề cơ quan, tổ chức, cá nhân liên hệ khi có nhu cầu.

+ Giao Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các trường học có phương pháp giáo dục giới tính, giáo dục pháp luật về xâm hại tình dục và giáo dục phẩm chất đạo đức cho các em học sinh; tăng cường theo dõi, giáo dục, uốn nắn các học sinh cá biệt (có biểu hiện chán học, thường xuyên bỏ học, ham chơi, đua đòi...); tạo môi trường lành mạnh để các em học tập, vui chơi; phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền pháp luật về xâm hại tình dục người dưới 16 tuổi và tuyên truyền giáo dục giới tính; chủ động phát hiện các trường hợp học sinh có dấu hiệu bị xâm hại tình dục để kịp thời thông báo, cung cấp thông tin và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền về điều tra, xử lý các vụ việc xâm hại tình dục xảy ra. Chỉ đạo các trường học trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức giới tính, độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự và kỹ năng phòng tránh xâm hại tình dục cho học sinh; tổ chức các buổi tọa đàm, sinh hoạt đội, chi đoàn cơ sở để thông báo về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, các mối nguy hiểm và các điều kiện, khả năng, hoàn cảnh dễ dẫn đến trẻ em bị xâm hại; thực hành kỹ năng ứng phó, tự phòng ngừa, chống lại các hành vi xâm hại.

- Giao Sở Y tế: Phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra để kịp thời áp dụng các biện pháp nghiệp vụ y tế nhằm bảo vệ chứng cứ, tránh làm mất dấu vết của tội phạm xâm hại tình dục trẻ em. Chỉ đạo Cơ quan giám định (trực thuộc Sở) thực hiện hiệu quả công tác giám định các trường hợp bị xâm hại tình dục, bảo đảm nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

- Giao Sở Tư pháp: Chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý xây dựng chương trình, kế hoạch trợ giúp pháp lý cho những trường hợp trẻ em bị xâm hại tình dục nhằm bảo đảm quyền lợi cho các em trong quá trình tham gia các hoạt động tố tụng (điều tra, truy tố, xét xử).

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tin đại chúng: Phối hợp thực hiện các hoạt động thông tin, truyền thông về bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em. Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, những lưu ý khi cho trẻ sử dụng điện thoại có kết nối internet, những trang thông tin

phải hạn chế hoặc các ứng dụng không nên cho trẻ sử dụng.

- Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo các phòng, ban và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia vào các hoạt động chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em; chủ động phát hiện, cung cấp thông tin về những hành vi xâm hại tình dục trẻ em để cơ quan chức năng kịp thời xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

- Các đoàn thể và chính quyền địa phương cần tuyên truyền các gia đình, các hội đoàn thể, hội nghề nghiệp cùng các tổ chức khác vận động mọi thành viên tích cực tham gia phòng, chống tội phạm từ trong gia đình, trong đó chủ yếu tập trung phòng ngừa những nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm. Nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ và giáo dục có hiệu quả nhân phẩm cá nhân, người thân, cụ thể:

+ Hội phụ nữ cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp; có các hoạt động vui chơi cho trẻ tại cộng đồng dân cư; cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của gia đình, nhà trường; tăng cường trách nhiệm của nhà trường, cộng đồng và chính bản thân trẻ em. Đặc biệt, chú trọng nâng cao ý thức, sự chủ động của cha mẹ và thành viên gia đình về phòng chống xâm hại tình dục.

+ Đoàn Thanh niên chỉ đạo các cấp Đoàn - Đội đẩy mạnh hoạt động vì trẻ em, các hoạt động bảo vệ chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục giới tính và pháp luật về xâm hại tình dục cho thanh thiếu niên, đẩy mạnh giáo dục kỹ năng sống, bảo vệ bản thân nhằm góp phần ngăn chặn tình trạng xâm phạm thân thể, danh dự, nhân phẩm của trẻ em và thanh thiếu niên, thành lập các đội thanh niên tình nguyện quan tâm đến những địa bàn phức tạp tại địa phương và báo cáo kịp thời khi phát hiện tội phạm cho cơ quan chức năng.

Với các biện pháp trên, kết hợp sự tăng cường hoạt động điều tra, truy tố, xét xử loại án xâm hại tình dục trẻ em của các cơ quan tư pháp trong thời gian tới, nhằm kéo giảm tội phạm này.

3.2. Nhận được kiến nghị này, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Long An và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An có kế hoạch phối hợp và chỉ đạo các ngành, các đoàn thể thực hiện có hiệu quả góp phần tích cực vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Long An; đồng thời thông báo kết quả thực hiện kiến nghị này cho Viện kiểm sát nhân tỉnh Long An để phối hợp thực hiện.

Nơi nhận:

- Vụ 2 VKSNDTC (báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy Long An (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh Long An (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh Long An (phối hợp);
- Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Long An (phối hợp);
- Ban Nội chính tỉnh ủy (b/c);
- Công an tỉnh (để biết);
- Lãnh đạo VKS tỉnh;
- Văn phòng VKS tỉnh;
- Lưu: VT, P2.



VIỆN TRƯỞNG

Trương Văn Nghị